

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CAM LỘ**

Số: **170**/BC-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Cam Lộ, ngày **30** tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO

Giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri

Thực hiện Công văn số 1469/UBND-TH ngày 05/4/2023 của UBND tỉnh về việc giải quyết dứt điểm ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VIII (được nêu tại Báo cáo số 361/BC-HĐND ngày 05/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh); UBND huyện báo cáo theo phụ lục đính kèm.

Vậy, UBND huyện báo cáo HĐND-UBND tỉnh biết, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT. HU - TT.HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, PVP, CV;
- Lưu: VT. *ns*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Trần Anh Tuấn

Phụ lục

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT
Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI GỬI ĐẾN KỶ HỌP THỨ 10,
HĐND TỈNH KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2021-2026
(Kèm theo Báo cáo số: 170 BC-/UBND ngày 30/5/2023 của UBND huyện Cam Lộ)

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan có thẩm quyền/chủ trì/phối hợp giải quyết, trả lời	Phân loại (đánh dấu x)			Giải trình nội dung kết quả giải quyết, trả lời	Ghi chú
			Đã giải quyết	Đang giải quyết	Giải trình thông tin		
1	Cử tri xã Cam Tuyền (Cam Lộ) kiến nghị: Các cấp quan tâm đầu tư hệ thống nước sạch cho nhân dân xã Cam Tuyền để có nguồn nước sinh hoạt đảm bảo, vì hiện nay nguồn nước của bà con đang sử dụng nhiễm phèn nặng	UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Cam Lộ		x		UBND huyện đã có Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 21/3/2023 gửi UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất dự án: Hệ thống cấp nước sạch xã Cam Chính - Cam Nghĩa - Cam Tuyền, huyện Cam Lộ. Ngày 19/4/2023, UBND tỉnh đã có Công văn số 1755/UBND-TH gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên dự án trên sử dụng vốn ODA từ Chương trình chuyển đổi nợ Việt Nam - Italia	

2	<p>Cử tri xã Cam Tuyền (Cam Lộ) kiến nghị:</p> <p>2.1. Dự án thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa triển khai thi công đến nay các hạng mục cơ bản hoàn thành, tuy nhiên vẫn chưa được bàn giao cho địa phương để đưa vào quản lý và sử dụng, đề nghị Ban Quản lý dự án Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đẩy nhanh tiến độ để tránh lãng phí, phục vụ kịp thời cho việc tưới cây trồng cận vùng lân cận.</p> <p>2.2. Hệ thống đập tràn ở sông Hiếu nối từ xã Cam Tuyền sang xã Cam Thành nằm trong dự án thủy lợi Ba Hồ - Bản chùa thiết kế chưa phù hợp, trong thiết kế tràn đặt các rọ đá, tuy nhiên sau 1 thời gian sử dụng các rọ đá bung, đứt, vì vậy lưới sắt của các rọ đá lỏm chỏm nguy hiểm cho</p>	Ban QLDA ĐTXD tỉnh		x		<p>Vấn đề này, UBND huyện đã có nhiều văn bản đề nghị chủ đầu tư (Ban QLDA ĐTXD tỉnh) và Sở Nông nghiệp&PTNT quan tâm giải quyết. Ngày 15/3/2023, UBND huyện tiếp tục ban hành văn bản số 196/UBND-NN gửi Ban QLDA ĐTXD tỉnh về việc hoàn thành, bàn giao các hạng mục công trình thuộc dự án thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa. Kính đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo để sớm hoàn thành công trình và các thủ tục bàn giao, phát huy hiệu quả đầu tư</p> <p>Hạng mục: Đường thi công kết hợp quản lý và đường hoàn trả lòng hồ thuộc dự án Hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị thông báo kết quả thẩm định thiết kế BVTC và dự toán xây dựng tại văn bản số 3093/SGTVT-KHTC ngày 11/11/2019; UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công tại Quyết định</p>	
		Ban QLDA ĐTXD tỉnh	x				

<p>người dân và phương tiện khi đi qua tràn này, đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu phương án phù hợp nhằm hạn chế việc lưu thông qua lại của phương tiện và người dân</p>				<p>số 3115/QĐ-UBND ngày 14/11/2019. Trong đó, tuyến đường thi công kết hợp quản lý xây mới có chiều dài 7.163,86m; đoạn từ Km4+990,47 ÷ Km5+178,47 qua sông Hiếu với chiều dài 188m. Nhằm phục vụ có hiệu quả công tác quản lý, khai thác công trình đập dâng Bản Chùa và hệ thống trạm bơm thuộc dự án, Ban QLDA ĐTXD tỉnh tổ chức lập hồ sơ thiết kế và trình thẩm định với giải pháp đường tràn và cống bê tông cốt thép vĩnh cửu. Cùng thời điểm thẩm định thiết kế BVTC, cách dự án khoảng 500m về phía hạ lưu sông Hiếu có công trình: Đường liên huyện Gio Linh - Cam Lộ thuộc dự án BIIG2 đang triển khai và có xây dựng mới cầu qua sông Hiếu (hiện nay đang thi công xây dựng). Ngoài ra do nguồn vốn hạn hẹp không đủ kinh phí xây dựng cầu kiên cố nhằm kết nối hai bờ. Theo đó đoạn đường qua sông Hiếu được thẩm định phê duyệt là đường tạm phục vụ thi công dự án, không phục vụ dân sinh đi lại</p>	
--	--	--	--	--	--

	<p>2.3. Hiện nay còn 05 hộ dân thôn Bản Chùa chưa nhận được kinh phí hỗ trợ đền bù từ dự án (mặc dù các hộ này đã có quyết định thu hồi đất nằm trong vùng dự án), đề nghị các cấp quan tâm bố trí kinh phí để hỗ trợ cho bà con nhân dân</p>	<p>Ban QLDA ĐTXD tỉnh, UBND huyện Gio Linh</p>	x			<p>05 hộ này có đất thuộc huyện Gio Linh quản lý. Theo thông tin được biết các đơn vị đã chi trả cho các hộ dân</p>
3	<p>Cử tri xã Cam Nghĩa (Cam Lộ) kiến nghị: Trong thời gian vừa qua trên địa bàn huyện Cam Lộ xảy ra một số vụ đuối nước rất thương tâm, tuy nhiên trong điều kiện ngân sách của huyện còn nhiều khó khăn chưa có kinh phí đầu tư xây dựng bể bơi để dạy cho các cháu học sinh kỹ năng bơi lội. Đề nghị tỉnh quan tâm cân đối ngân sách hỗ trợ cho địa phương xây dựng bể bơi để dạy bơi cho các cháu học sinh nhằm hạn chế tình trạng đuối nước</p>	<p>UBND tỉnh, Sở Tài chính, UBND huyện Cam Lộ</p>		x		<p>Việc đầu tư bể bơi để dạy bơi lội cho học sinh thật sự là cần thiết nhưng thực trạng nguồn lực đầu tư của huyện còn nhiều khó khăn. Thời gian qua, UBND huyện cũng đã nỗ lực kêu gọi các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân tài trợ và đã được Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai tài trợ 1 bể bơi tại Trường THCS Thanh An với tổng dự toán 900 triệu đồng (trong đó quỹ phòng tránh thiên tai tài trợ: 600 triệu đồng), công trình xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2021.</p> <p>Theo Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 26/7/2022 của UBND huyện về duy trì và xây dựng trường học đạt</p>

						<p>chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 có đưa vào xây dựng 01 bể bơi tại trường TH&THCS thuộc khu vực vùng Cù (xã Cam Chính, Cam Nghĩa). UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền về tai nạn đuối nước; tích cực huy động, lồng ghép các nguồn vốn và đề nghị tỉnh hỗ trợ để xây dựng cuốn chiếu bể bơi ở các trường học theo cụm trường khi có đầy đủ các nguồn lực; dự kiến trước năm 2025 sẽ xây dựng 01 bể bơi để dạy bơi cho các cháu học sinh tại vùng Cù (xã Cam Chính, Cam Nghĩa).</p> <p>Để đạt mục tiêu đề ra, kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính và các Sở ngành liên quan quan tâm xem xét cân đối ngân sách hỗ trợ cho địa phương xây dựng bể bơi.</p>
4	Cử tri xã Cam Tuyền (Cam Lộ) kiến nghị: Chủ Dự án đường cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh cần tham vấn ý kiến cộng đồng, để bố trí phù hợp	Bộ Giao thông Vận tải, Ban quản lý dự án đường HCM, UBND tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, UBND huyện Cam Lộ		x		Vấn đề này, UBND tỉnh, UBND huyện đã có nhiều văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải, Ban QLDA đường HCM. Bộ Giao thông Vận tải, Ban QLDA đường HCM đã tiếp

	<p>hệ thống cống thoát nước, đường gom dân sinh, hầm chui và số lượng cống thoát nước cần bố trí nhiều hơn so với số lượng Ban quản lý dự án đường HCM báo cáo tại hội nghị tham vấn cộng đồng, đảm bảo thoát nước trong mùa mưa lũ, tránh gây ngập lụt cho bà con sinh sống ở khu vực, đồng thời thuận lợi trong việc đi lại của Nhân dân</p>				<p>thu một số kiến nghị của địa phương, đồng thời phúc đáp một số kiến nghị chưa đáp ứng các yếu tố về kinh tế - kỹ thuật theo quy định hiện hành, chưa phù hợp với báo cáo nghiên cứu khả thi đã được phê duyệt và làm phát sinh kinh phí rất lớn.</p> <p>Hiện nay, phương án thiết kế đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt và Ban QLDA đường HCM đang triển khai thực hiện. Trong quá trình thi công công trình, UBND huyện sẽ phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan thường xuyên kiểm tra, phát hiện những vấn đề nảy sinh, bất cập để kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời xử lý, đảm bảo không ảnh hưởng đến đời sống, đi lại của người dân.</p>
5	<p>Cử tri xã Cam Nghĩa (Cam Lộ) kiến nghị: 5.1. UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng hướng dẫn, giúp cho bà con nhân dân thôn Hoàn Cát và Quật Xá sớm được</p>	<p>UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Cam Lộ</p>		x	<p>Vấn đề cử tri kiến nghị, trong thời gian qua, các cấp các ngành từ xã đến huyện đã rất tích cực, quan tâm, tìm các giải pháp để giải quyết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân (UBND</p>

<p>cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 92,3ha bà con đã mua của Công ty cổ phần Nông sản Tân Lâm trước đây quản lý</p>					<p>huyện đã có báo cáo số 276 /BC-UBND ngày 09/11/2022). Ngày 16/12/2022, UBND huyện Cam Lộ có Tờ trình số 177/TTr-UBND gửi UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị thu hồi đất của Công ty Cổ phần Nông sản Tân Lâm và phê duyệt phương án sử dụng đất thu hồi; đây là một trong những căn cứ pháp lý cần thiết để tiến hành lập thủ tục giao đất, cấp GCNQSD đất cho người dân. Tuy nhiên đến nay, UBND huyện chưa nhận được ý kiến phản hồi của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường. Kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm, xem xét giải quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao lại quỹ đất nói trên cho UBND huyện Cam Lộ quản lý để tiến hành các thủ tục giao đất, cấp GCNQSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân đã hợp đồng mua bán tài sản của Công ty CPNS Tân Lâm, đảm bảo quyền, lợi ích của người sử dụng đất. 	
--	--	--	--	--	---	--

	<p>5.2. Kiến nghị HĐND và UBND tỉnh nghiên cứu, có chính sách hỗ trợ cho các hộ dân được phân công quản lý, chăm sóc, bảo vệ rừng tự nhiên trên địa bàn</p>	HĐND-UBND tỉnh		x		Kính đề nghị HĐND-UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, xem xét, giải quyết.
6	<p>Cử tri xã Cam Tuyền (Cam Lộ) kiến nghị: Tuyến đường Gio Linh - Cam Lộ đang thi công trong đó có đoạn đường từ cổng chào Thôn Tân Hòa đến Thôn Bản Chùa. Chủ đầu tư là Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị thi công là tập đoàn Trường Thịnh, tuy nhiên tiến độ thi công rất chậm, ảnh hưởng lớn đến sự đi lại của nhân dân, đặc biệt trong mùa mưa lũ. Đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư triển khai công trình đúng tiến độ, đảm bảo thuận lợi cho nhân dân thôn Bản Chùa, thôn Tân Hòa</p>	Sở Kế hoạch và Đầu tư		x		<p>Công trình này do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh làm chủ đầu tư và đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh, hiện nay đơn vị thi công đang triển thi công phần nền đường (đến phần cấp phối đá dăm). Kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình, đảm bảo thuận lợi đi lại, sản xuất của nhân dân thôn Bản Chùa, thôn Tân Hòa nói riêng và nhân dân trong vùng nói chung.</p>